

คำขวัญที่สุด

ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ๐๑๒๒๑



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมหลายพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรม ซึ่งอาจมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเสี่ยงต่อการกระทำความผิด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ มิให้กระทำความผิดกฎหมายและไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน จังหวัดจึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. เข้มงวดและตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม กำกับดูแล สอดส่อง ในการเข้าใช้บริการสถานที่ดังกล่าว มิให้เด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการ กวดขันในเรื่องของเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ การลักลอบจำหน่ายสุราแก่เด็กและเยาวชน การมั่วสุมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. กำกับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ควบคุมมิให้มีการมั่วสุมกระทำความผิดหรือมีพฤติกรรมที่จะก่อความไม่สงบเรียบร้อยทั้งจากภายในและภายนอกเขตโรงแรม ในการเข้าพักโรงแรมให้จัดทำทะเบียนผู้พักให้ตรงตามจริงเพื่อป้องกันปัญหาการก่ออาชญากรรม การค้าประเวณี กรณีผู้เข้าพักที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และเข้าพักตามลำพังให้ผู้จัดการโรงแรมหรือผู้แทนลงชื่อกำกับในทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๓) ด้วยตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบโดยทันที

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมทุกแห่งตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัย มิให้มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิดได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

(กลุ่มงานปกครอง)